
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านผือ 
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2568 

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 10.00 น.  
ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลต าบลบ้านผือ 

ผู้มาประชุม 
 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายประสพ  โสดา ประธานสภาเทศบาล ประสพ  โสดา  
๒ ค าปัน  ตาแสง รองประธานสภาเทศบาล ค าปัน  ตาแสง  
3 นางพนมพร  จันทะนาม สมาชิกสภาฯ เขต 1 พนมพร  จันทะนาม  
4 นายวิชัย  ไชยบุตรดี สมาชิกสภาฯ เขต 1 วิชัย  ไชยบุตรดี  
5 นายทองสุข  แสงพรมมา สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ทองสุข  แสงพรมมา  
6 นายวินัย  ลิโป ้ สมาชิกสภาฯ เขต 1 วินัย  ลิโป ้  
7 นายสุรัตน์  ชาสังข์ สมาชิกสภาฯ เขต ๒ สุรัตน์  ชาสังข์  
8 นายรังสรร  วิลินไพร สมาชิกสภาฯ เขต ๒ รังสรร  วิลินไพร  
9 นางพิศวาท  วันทอง สมาชิกสภาฯ เขต ๒ พิศวาท  วันทอง  

10 นายพงษ์สิทธิ์  พลเสนา สมาชิกสภาฯ เขต ๒ พงษ์สิทธิ  พลเสนา  
11 นางแจ่มใส  จุ้มอังวะ สมาชิกสภาฯ เขต ๒ แจ่มใส  จุ้มอังวะ  
12 นายสมบัตร  แก้วหานาม เลขานุการสภาฯ สมบัตร  แก้วหานาม  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายสุรชัย  พลทะอินทร์ นายกเทศมนตรี สุรชัย  พลทะอินทร์  
๒ นายทองไสย์  ไชยบุตรดี รองนายกเทศมนตรี ทองไสย์  ไชยบุตรดี  
๓ นางสาวกฤษณา  มานูญวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี กฤษณา  มานูญวงศ์  
๔ นายจรูญ  ชาธรรมา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จรูญ  ชาธรรมา  
๕ นายสมบัติ  โพธิ์ตะนิ รองนายกเทศมนตรี สมบัติ  โพธิ์ตะนิ  
6 นางสาวพิจิตร์  ไพสารธรรม หัวหน้าส านักปลัด พิจิตร์  ไพสารธรรม  
7 นายอนุรักษ์  ชัยบ้านกุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุรักษ์  ชัยบ้านกุด  
8 นางสาวหนึ่งฤทัย  โอนกลาง นักจัดการงานทั่วไป หนึ่งฤทัย  โอนกลาง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



เริ่มประชุม เวลา  10.00 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 

นายประสพ  โสดา 

(ประธานสภาฯ) 

 

นางพนมพร  จันทะนาม 

(สท.เขต 1) 

 

ผู้รับรอง 

 

นายประสพ  โสดา 

(ประธานสภาฯ) 

ที่ปรระชุม 

 
นายประสพ  โสดา 

(ประธานสภาฯ) 

 

นางพิจิตร์  ไพสารธรรม 

(หัวหน้าส านักปลัด) 
 

ที่ประชุม 

 

นายชินภัทร  ชาวส้าน 

(ผู้ช่วยนิติกร) 
 

ที่ประชุม 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 

ที่ประชุม 

เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 

-วันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2568 วาระแรกนี้ผมขอแจ้งเรื่องเลขานุการสภา
เทศบาลต าบลบ้านผือ คือ นายสุพจน์  แก้วมาตย์ ได้ลาออก เนื่องจากได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่
เทศบาลต าบลหนองบัว เพราะเฉพาะนั้นจึงอยากให้สมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อเพ่ือแต่งตั้งเป็น
เลขานุการสภาฯ คนใหม่ เชิญเสนอชื่อได้เลยครับ 

- เรียน ท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางพนมพร  จันทะนาม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอ นาย
สมบัตร  แก้วหานาม คะ 

 

1. นายวิชัย  ไชยบุตรดี,  2. วินัย  ลิโป ้

 

-มีท่านใดจะเสนออีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติเลยนะครับ 

 

-ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้แต่งตั้ง นายสมบัตร  แก้วหานาม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เป็น
เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบ้านผือ แทนต าแหน่งที่ว่าง 

 

-ต่อไปจะได้ให้พนักงานเทศบาลที่ได้โอนย้ายและได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ ได้รายงานตัวต่อที่
ประชุมสภาฯ เชิญครับ 

 

 -เรียน ท่านประธานสภาฯ ดิฉัน นางสาวพิจิตร์  ไพสารธรรม ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด โอนย้าย
มาจากเทศบาลต าบลหนองบัวคะ 

 

-รับทราบ 

 

-เรียน ท่านประธานสภาฯ กระผม นายชินภัทร  ชาวส้าน ได้รับการแต่งตั้งในต าแหน่ง ผู้ช่วยนิติกร 
ครับ 

 

-รับทราบ 

 
เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

-มีมติเป็นเอกฉันท์รับรอง รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านผือ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 
2/2567 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 



 

ระเบียบวาระท่ี 3 

 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 

 

 

ระเบียบวาระท่ี 5 

นายประสพ  โสดา 

(ประธานสภาฯ) 

 

 
 

นางแจ่มใส  จุ้มอังวะ 

(สท. เขต 2) 
 

ผู้รับรอง 

 

ที่ประชุม 

 

 

นายวิชัย  ไชยบุตรดี 

(สท. เขต 1) 
 

ผู้รับรอง 

 

ที่ประชุม 

 

นายสุรัตน์  ชาสังข์ 

(สท. เขต 2) 

 

เรื่องกระทู้ถาม 

-ไม่มี 

 

เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

-ไม่มี 

 

เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

5.1 เรื่องขอความเห็นชอบก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 2568 และก าหนดวันเริ่ม
ประชุมสมัยสามัญประจ าปี สมัยแรก พ.ศ. 2569  

- ในการที่เรามาประชุมในวันนี้ เราได้ก าหนดสมัยแรกไว้แล้ว ในคราวประชุมสมัยสามัญสมัยแรก 
ครั้งที ่1/2567 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 คือการประชุมสมัยสามัญสมัยแรก ของปี พ.ศ. 
2568 ในระว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 2 มีนาคม 2567 และในวันนี้เราจะร่วมกันก าหนดสมัย
ประชุมสมัยต่อไป ว่าเราจะก าหนดสมัยประชุมกี่สมัย สมัยละกี่วัน จึงอยากให้ที่ประชุมได้เสนอครับ 

- เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉัน นางแจ่มใส  จุ้มอังวะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอสมัย
ประชุม 4 สมัย สมัยละไม่เกิน 30 วัน คะ 

 

1. นางพิศวาท  วันทอง       2. นางพงษ์สิทธิ์  พลเสนา 

 

- ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล 4 สมัย สมัยละไม่เกิน 30 วัน 
ด้วยคะแนน 9 ต่อ 0 

 

- เรียนท่านประธานสภาฯ กระผม นายวิชัย  ไชยบุตรดี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอสมัย
ประชุมสภาสมัยที่ 2 วันที่ 1 – 30 พฤษภาคม 2568 ครับ 

 

1. นางพนมพร  จันทะนาม       2. นายวินัย  ลิโป ้

 

- ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยที่ 2 วันที่ 1 - 30 พฤษภาคม 
2568 ด้วยคะแนน 9 ต่อ 0 
 

- เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายสุรัตน์  ชาสังข์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอประชุม
สภาสมัยที่ 3 วันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2568 ครับ 



ผู้รับรอง 

 

ที่ประชุม 

 
 

นางพิศวาท  วันทอง 

(สท. เขต 2) 
 

ผู้รับรอง 

 

ที่ประชุม 

 
 

นางพนมพร  จันทะนาม 

(สท. เขต 1) 
 

ผู้รับรอง 

 

ที่ประชุม 

 
 

นายประสพ  โสดา 

(ประธานสภาฯ) 
 

นายอนุรักษ์  ชัยบ้านกุด 

(นักวิเคราะห์ฯ) 

 

 

 

 

 

1. นายรังสรร  วิลินไพร       2. นางพิศวาท  วันทอง 

 

- ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยที่ 3 วันที่ 1 - 30 สิงหาคม 
2568 ด้วยคะแนน 9 ต่อ 0 

 

- เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉัน นางพิศวาท  วันทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอประชุม
สภาสมัยที่ 4 วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2568 คะ 

 

1. นายพงษ์สิทธิ์  พลเสนา      2. นางแจ่มใส  จุ้มอังวะ 

 

- ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยที่ 4 วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 
2568 ด้วยคะแนน 9 ต่อ 0 

 

- เรียนท่านประธานสภาฯ นางพนมพร  จันทะนาม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอประชุมสภา
สมัยที่แรกของปี พ.ศ. 2568 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2568 คะ 

 

1. นายวิชัย  ไชยบุตรดี       2. นายทองสุข  แสงพรมมา 

 

- ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยแรกของปีถัดไป วันที่ 2 
กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2568 ด้วยคะแนน 9 ต่อ 0 

 

5.2 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบโอนงบประมาณและเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบเงินอุดหนุน โครงการ
สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ต าบลบ้านผือ 

 

- เรียน ท่านประธานสภาฯ กระผม นายอนุรักษ์  ชัยบ้านกุด นักวิเคราะห์นโยบายแผน ขอความ
เห็นชอบโอนงบประมาณและเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ต าบลบ้านผือ 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 

ข้อความเดิม 

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ต าบลบ้านผือ (สพฐ) 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 
6  
(1) โรงเรียนโพธิ์ตากวิทยา   จ านวน 85 คนในอัตราคนละ 27 บาทต่อวัน จ านวน 



นายอนุรักษ์  ชัยบ้านกุด 

(นักวิเคราะห์ฯ) (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ประชุม 
 

นายประสพ  โสดา 

(ประธานสภาฯ) 

น.ส.พิจิตร์  ไพสารธรรม 

(หัวหน้าส านักปลัด) 

 

200 วัน 

(2) โรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์   จ านวน 108 คนในอัตราคนละ 24 บาทต่อวัน จ านวน 
200 วัน 

(3) โรงเรียนหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์  จ านวน 120 คนในอัตราคนละ 24 บาทต่อวัน จ านวน 
200 วัน 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5537 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 
2567 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 
2563  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566–2570)ทบทวนครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 76 ล าดับที่ 2 

ข้อความใหม่ 

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ต าบลบ้านผือ (สพฐ) 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ประกอบด้วยเด็กอนุบาล เด็กนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา ในเขตพ้ืนที่ต าบลบ้านผือ (สพฐ) จ านวน ๓ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนโพธิ์ตากวิทยา 
โรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์ และโรงเรียนหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5537 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 
2567 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 
2563  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566–2570)ทบทวนครั้งที่ 1/2567 หน้าที่ 76 ล าดับที่ 2 

 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มาตรา ๖๗ ทวิ การจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗ (๘) และการจ่ายเงินเพื่อการลงทุน เทศบาลจะกระท าได้
เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว 

- ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบโอนงบประมาณและเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบเงินอุดหนุน 
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ต าบลบ้านผือ ด้วยคะแนน 9 ต่อ 0 

5.3 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 1 รายการ จ านวนเงิน 900 บาท 

 

- เรียน ท่านประธานสภาฯ ดิฉัน นางสาวพิจิตร์  ไพสารธรรม ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด  สืบเนื่อง
จากเทศบาลต าบลบ้านผือ ได้รับหนังสือจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)  ลงวันที่ 27 
ธันวาคม 2567 เรื่อง ขอเรียกเงินคืนค่าชดเชยการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรณีเบิกจ่ายซ้ าซ้อน 
ซึ่งสถาบันการแพทย์ฉุกกเฉินแห่งาติได้ตรวจสอบข้อมูลการจ่ายค่าชดเชยการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน 
ในรอบการจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนมิถุนายน 2567 ให้หน่วยงานเทศบาลต าบลบ้าน



น.ส.พิจิตร์  ไพสารธรรม 

(หัวหน้าส านักปลัด)(ต่อ) 

 

 

 
นายประสพ  โสดา 

(ประธานสภาฯ) 

 

ที่ประชุม 

 

 

ระเบียบวาระท่ี 6 

นายประสม  โสดา 

(ประธานสภาฯ) 

น.ส.พิจิตร์  ไพสารธรรม 

(หวัหน้าส านักปลัด) 

 

 
 

นายประสพ  โสดา 

(ประธานสภาฯ) 

ผือ พบว่าซ้ าซ้อนตามหลักเกณฑ์แนวทางการจ่ายเงินกองทุนการแพทย์ กล่าวคือ เป็นปฏิบัติกา
ส าหรับผู้ป่วยรายเดียวกันในเวลาเดียวกันต่างเลขปฏิบัติการหรือเป็นปฏิบัติการส าหรับผู้ป่ายราย
เดียวกันในเวลาต่างกันไม่เกินสามชั่วโมงต่างเลขปฏิบัติการ จ านวน 2 ปฏิบัติการ ได้แก่ค่าตอบแทน
ปฏิบัติการ จ านวน 700 บาท และค่าตอบแทนระยะทาง จ านวน 200 บาท รวมเป็นจ านวน 900 
บาท ซึ่งรายรับนี้ได้ตกเป็นเงินสะสมของปีงบประมาณท่ีล่วงมาแล้ว ดังนั้น จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสม จ านวน 1 รายการ จ านวนเงิน 900 บาท เพื่อน าส่งคืนให้กับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งชาติ (สพฉ.) ต่อไป 

-มีท่านใดจะอภิปรายไหมครับ สรุปก็คือเป็นการขอจ่ายขาดเงินสะสมเนื่องจากเขาได้โอนมาให้เรา
ซ้ าซ้อนซึ่งเราได้มีการรับเป็นรายรับไปแล้ว และได้ล่วงเลยปีงบประมาณท่ีผ่านมา จึงจ าเป็นต้องน า
เงินไปจ่ายคืนให้กับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) จ านวน 900 บาท ถ้าไม่มีท่านใด
อภิปราย ผมจะขออมติเลยนะครับ 

-ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 1 รายการ จ านวนเงิน 900 บาท 
ด้วยคะแนน 9 ต่อ 0 
 
 

เรื่องอ่ืน ๆ 

- ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง เชิญครับ 
 

- เรียน ท่านประธานสภาฯ ดิฉัน นางสาวพิจิตร์  ไพสารธรรม ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด ในวาระอ่ืน 
ๆ นี้ ดิฉันถือโอกาสเรียนเชิญคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกท่านรับประทาน
อาหารกลางวันร่วมกัน เนื่องในโอกาสเลี้ยงส่ง นางสาวกรรณิการ์  จันทวาปี ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่าย
อ านวยการ ที่จะโอนย้ายไปด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน ที่ อบต. ท่าพระ อ าเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น ในวันวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 คะ 

 

- มีท่านใดอีกไหมครับ ถ้าไม่มี วันนี้ก็เหน็จเหนื่อยกันมาพอสมควร ส าหรับการประชุมครั้งนี้ก็น่าจะ
เป็นครั้งสุดท้ายก่อนหมดวาระ เพราะฉะนั้นส าหรับผมก็ปิดประชุมเพียงเท่านี้ครับ 

 
 

ปิดประชุม เวลา 11.30 น. 
 
 
      ลงชื่อ       สมบัตร  แก้วหานาม              ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                  (นายสมบัตร  แก้วหานาม) 
           เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบ้านผือ 
 
 
 
 
 



  
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น 
 
 
      ลงชื่อ...........พนมพร  จันทะนาม....... 
       (นางพนมพร  จันทะนาม) 
            ประธานกรรมการ 
 
      ลงชื่อ..............รังสรร  วิลินไพร....... 
         (นายรังสรร  วิลินไพร) 
                 กรรมการ 
 
      ลงชื่อ..........สมบัตร  แก้วหานาม....... 
       (นายสมบัตร  แก้วหานาม) 
                กรรมการ 
   
      วันที่ ...................................................... 
 
 
                    รับรองถูกต้อง 
      
       ประสพ  โสดา 
              (นายประสพ  โสดา) 
      ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านผือ 
 
      วันที่................................................... 
 
 
หมายเหตุ : การประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านผือ ครั้งนี้ เป็นครั้งสุดท้าย สาเหตุเพราะครบอายุของสภาท้องถิ่น ในวันที่ 27 
มีนาคม 2568 จึงไม่มีการรับรองรายงานการประชุมของสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านผือ 
 
 


